
เลกาซี่ ควาตัว “โปรเม – เอรียา” นักกอลฟระดับ

โลกเป็น Brand Ambassador REBORN

นายวรรณ โชติกะวรรณ กรรมการผูจัดการบริษทั เลกาซี่ คอรป จํากัด เปิดตัว “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล นักกอลฟ

สาวไทย ผูเลนยอดเยี่ยมแหงปีของแอลพีจีเอ ทัวร 3 ปีติดตอกัน และมืออันดับ 1 ของโลกในปัจจุบัน เขามาเป็นแบ

รนด แอมบาสเดอร ผลิตภัณฑ “รีบอรน” สินคากลุมดูแลสุขภาพและรูปรางของ “เลกาซี่” ที่ศูนยนิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ

นายวรรณ กลาววา ในปัจจุบันกระแสสุขภาพมาแรงที่สุดคือ กระแสฟิตแอนดเฟิรม และคนอยากจะมีสุขภาพที่ดี

รวมทัง้กระแสการออกกําลังกาย กระแสของนักกีฬา ซึ่งตองบอกวา เป็นกระแสที่กําลังมาแรงในเวลาน้ี เพราะคน

อยากจะมีความแข็งแรง ทําใหกระแสของการลดน้ําหนักกําลังจะหายไป และจะกลายเป็นกระแสลดไขมันแทน ดัง

นัน้ รีบอรน โปรเจ็คต จึงเกิดขึ้นมาโดยมีจุดมุงหมายใหสมาชิกของเลกาซี่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง เพื่ออายุยืนยาว

ดวยโภชนาการทางอาหารที่สมบูรณแบบ โดยใชผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสม และเนนเรื่องการ

สรางวินัยดานการดูแลตัวเอง เพราะเราอยากจะเห็นสังคมของเลกาซี่เป็นสังคมของคนรักสุขภาพจริงๆ

นายวรรณ กลาวอีกวา เลกาซี่เป็นบริษทัของคนไทย โดยมีเป าหมายที่จะเป็นบริษทั 100 ปี และเรามีความมัน่ใจวา

ผลิตภัณฑของเลกาซี่มีมาตรฐาน และคุณภาพระดับโลก เพราะเราเริ่มตัง้แตการวิจัยพัฒนาคุณภาพสินคา เรื่องการ

คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทัง้กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบ เพื่อใหมัน่ใจวา

เป็นผลิตภัณฑที่ดีจริงๆ ขณะที่ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล เป็นนักกอลฟไทยที่ไปถึงระดับโลก ซึ่งไดรับการยอมรับ

ไมใชเพียงแคคนไทย แตยังไดการยอมรับจากคนทัว่โลก โดยการที่ไดทํางานกับนักกีฬาระดับโลกในครัง้น้ีแตกตาง

จากการทํางานกับดารา หรือศิลปิน

“เพราะวานักกีฬาระดับโลกไมใชวาจะกินอะไรก็ได หรือจะใชผลิตภัณฑอะไรก็ได แตจะตองไดรับการตรวจสอบจาก

องคกรระดับโลกดวย ดังนัน้จึงเป็นเหตุผลที่วา เมื่อเราไดรับการไววางใจจากโปรเมในการเขามาเป็นแบรนดแอมบา

สเดอรในครัง้น้ี จึงเป็นภาพสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑของเลกาซี่ครับ” นายวรรณ กลา

ว

ขณะที่ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล กลาววา ขอบคุณรีบอรนมากที่ใหเกียรติ และใหโอกาสเขามาเป็นแบรนด แอมบา

สเดอร ซึ่งกอนที่จะเขามาเป็นแบรนด แอมบาสเดอร ใหรีบอรน ก็จะตองลองผลิตภัณฑมากอนแลว ซึ่งก็รูสึกวาเป็น

สิ่งที่จะตองใชจริงๆ และอยากใหทุกคนไดใชตามดวย โดยตอนแรกก็อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้น และก็มัน่ใจกับเลกาซี่วา
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มีของดีเอาไวใหเราแนนอน

“ที่ผานมาเมก็ไดลองผลิตภัณฑของเลกาซี่ไปคอนขางเยอะ และก็รูสึกวาพอไดมาลองผลิตภัณฑของเลกาซี่ก็คิดวา

ทุกอยางจบอยูที่ตรงน้ีเลย เพราะรูสึกวาครบทุกอยางจริงๆ ปกติเมจะตองกินใหเยอะพอ เพื่อที่จะคีปเพอรฟอรแมน

ซสใหไดเต็มรอยเปอรเซ็นตตัง้แตหลุมที่ 1 ถึงหลุมที่ 18” โปรเม กลาว

โปรเม กลาวอีกวา สําหรับผลงานแมตชแรกของปีน้ีในรายการเปิดฤดูกาลของแอลพีจีเอ ทัวร รายการ “ไดมอนส รี

สอรท ทัวรนาเมนต ออฟ แชมเป้ียนส พรีเซ็นเท็ด บาย อินซูแรนซ ออฟฟิส ออฟ อเมริกา” ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐ

อเมริกา นัน้ ก็รูสึกโอเคกับผลงาน เพราะจริงๆ เป็นแมตชแรกก็เป็นการวอรมอัพ ซึ่งอาจจะจบอันดับไดไมดีเทาไร

แตก็ถือวาไดเรียนรูอะไรหลายๆ อยางพอสมควร สวนการเปลี่ยนแคดดี้คนใหมนัน้ ก็ยังอาจจะตองจูนตองปรับกัน

กอนในชวงแรกน้ีใหเขากันมากขึ้น แตโดยรวมแลวก็คอนขางโอเค

สวิงสาวไทยเบอร 1 ของโลกกลาววา สําหรับรายการตอไปจะเดินทางไปเขารวมการแขงขันรายการ “ไอเอสพีเอส

ฮอนดา วีเมนส ออสเตรเลี่ยน โอเพน” ที่ประเทศออสเตรเลีย ชวงวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ กอนจะกลับมาแขงขัน

ที่เมืองไทยในรายการ “ฮอนดา แอลพีจีเอ ไทยแลนด” ชวงวันที่ 18 – 24 มกราคม ซึ่งตอนน้ีถือวามีความพรอม

เต็มที่แลว โดยแมตชที่ออสเตรเลียจะถือเป็นการวอรมอัพกอนกลับมาแขงขันที่เมืองไทย

“เมก็รูสึกตื่นเตนมากๆ ที่จะไดกลับมาเลนที่เมืองไทยคะ สําหรับเป าหมายในปีน้ีก็คิดวา ยังตองเรียนรู ตองปรับอะไร

อีกเยอะคะ เพราะอยากจะทําทุกวันใหดีที่สุด และพัฒนาตัวเองขึ้นไปใหเป็นนักกอลฟที่ดีที่สุดเทาที่เราจะเป็นได สวน

การเป็นมือ 1 ของโลกนัน้ เมไมเคยคิดวาจะตองรักษาเอาไว เพราะคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดไมใชวาเรามีแรงกิง้เทาไหร

แตเมรูสึกวาการเป็นนักกีฬาที่ดีก็คือ เมจะตองเป็นใหดีที่สุดเทาที่จะเป็นได และก็ถือเป็นเป าหมายของเมในปีน้ีคะ”

โปรเม กลาวทิง้ทาย


